



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

fb กรมส่งเสริมการเกษตร
yt กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
twee ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 3 มกราคม 2568

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ภัยพิบัติด้าน การเกษตร	1	อ.สุโขทัย-ลก เตรียมส่งต่อข้อมูลผู้ประสบอุทกภัย 4 ตำบลเข้าที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. วันที่ 3 ม.ค.68 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินเยียวยา น้ำท่วม 9,000 บาท	เว็บไซต์ NBT connext
ทุเรียน	2	เกษตรจังหวัดตรัง เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ ร่วมกันป้องกันโรคโคนดำต้นเน่าในทุเรียนและโรคอื่นๆอันมีเชื้อ สาเหตุจากเชื้อราไฟทอปธอรา (Phytophthora Palmivora)	เว็บไซต์ NBT connext

อ.สุโขทัย-ลก เตรียมส่งต่อข้อมูลผู้ประสบอุทกภัย 4 ตำบลเข้าที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. วันที่ 3 ม.ค.68 เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท



(2 ม.ค.68) นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุโขทัย-ลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ(ก.ช.ภ.อ.)สุโขทัย-ลก รอบที่ 2 เพื่อพิจารณาครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2567ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2567 เงินเยียวยา 9,000 บาท ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสุโขทัย-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยการประชุมครั้งนี้มีเทศบาลตำบลปาสเมัส ตำบลเดียวที่เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ. หลังจากทางอำเภอฯให้ไปแก้ไขข้อมูลใหม่ โดยวันนี้ทาง ก.ช.ภ.อ.พิจารณาข้อมูลของแต่ละครัวเรือนอย่างละเอียด ทำให้มีข้อสรุป ดังนี้ เทศบาลตำบลปาสเมัส มี 8 หมู่บ้าน 7,368 ครัวเรือน จำนวนผู้ลงทะเบียน 1,631 ราย ผ่านการประชาคม จำนวน 1,517 ราย ไม่ผ่านการรับรองประชาคม จำนวน 114 ราย ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประชุม ก.ช.ภ.อ.ในรอบแรก ประกอบด้วย เทศบาลเมืองสุโขทัย-ลก จำนวนผู้ลงทะเบียน 2,161 ครัวเรือน ผ่านการรับรองประชาคม จำนวน 2,134 ครัวเรือน ไม่ผ่านการรับรองประชาคม จำนวน 27 ครัวเรือน ตำบลมูโนะ จำนวนผู้ลงทะเบียน 2,289 ครัวเรือน ผ่านการรับรองประชาคม จำนวน 2,199 ครัวเรือน ไม่ผ่านการรับรองประชาคม จำนวน 90 ครัวเรือน ตำบลปุโยะ จำนวนผู้ลงทะเบียน 1,436 ครัวเรือน ผ่านการรับรองประชาคม จำนวน 1,412 ครัวเรือน ไม่ผ่านการรับรองประชาคม จำนวน 24 ครัวเรือน

นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุโขทัย-ลก เน้นย้ำว่า การพิจารณาครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และระเบียบราชการที่กำหนด อีกทั้งต้องดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อป้องกันการถูกร้องเรียน และที่สำคัญจะต้องมีคำอธิบายอย่างชัดเจนในกรณีไม่ผ่านการประชาคม หรือถูกตัดสิทธิ ว่าเกิดจากสาเหตุใดโดยต้องอ้างอิงในเชิงประจักษ์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ในวันที่ 3 มกราคม 2568 นี้ เอกสารของผู้ประสบอุทกภัย เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ที่ผ่านการพิจารณาจาก ก.ช.ภ.อ.สุโขทัย-ลก ทั้ง 4 ตำบล จะถูกนำเข้าที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.นราธิวาส เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯในพื้นที่ต่อไป

ด้านนายรุสดี หะยีมะลี หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ กล่าวว่า ที่ผ่านการดำเนินการเยียวยาผู้ประสบภัยตามมติครมฯในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีการลงทะเบียนจำนวน 12,800 ราย ทางธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 จำนวนกว่า 109 ล้านบาท โดยการโอนเงินในรอบแรกพบปัญหา คือ บางครัวเรือนไม่สามารถโอนได้เนื่องจากบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนถูกปิด หรือยังไม่ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ซึ่งแนวทางแก้ไขเรื่องนี้ คือ ผู้ได้รับสิทธิต้องไปติดต่อธนาคารเพื่อแก้ไขให้บัญชีรับโอนเงินอยู่ในสถานะปกติ หรือ ทำการผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ให้เรียบร้อย จากนั้นไปแจ้งที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลหรืออบต.ที่ท่านลงทะเบียน เพื่อแก้ไขข้อมูลในระบบใหม่ อีกกรณีคือเมื่อตรวจเช็คทะเบียนบ้านกับรายชื่อผู้ลงทะเบียนปรากฏว่าชื่อผู้ลงทะเบียนไม่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและไม่มีหนังสือมอบอำนาจ จึงไม่สามารถดำเนินการโอนเงินได้ ท่านจะต้องไปติดต่อกับกองสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านอยู่ เพื่อให้ยืนยันสิทธิที่ท่านเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นจริงๆ จากนั้นจนท.จะยืนยันข้อมูลในระบบอีกครั้ง

ทั้งนี้การลงทะเบียนเงินเยียวยา 9,000 บาท จะสิ้นสุดภายในวันที่ 15 มกราคม 2568 ดังนั้นผู้ที่ประสบอุทกภัย แต่ยังไม่ลงทะเบียนหรือมีปัญหาจากการลงทะเบียน ขอให้รีบติดต่อกองสวัสดิการสังคมเทศบาล หรือ อบต.ที่ท่านอยู่โดยเร็วที่สุด หากเจอปัญหาให้สอบถามเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลหรืออบต. หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ช่วยหาคำตอบหรือช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของว่าที่ร้อยตรี ตรีภูมิกุล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสที่ต้องการให้ผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์ได้รับการเยียวยาอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือน

ด้านนายสมพงษ์ ดั่งสุข เกษตรอำเภอสู่โขงโก-ลก กล่าวว่า เกษตรอำเภอสู่โขงโก-ลกขอรับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2562 โดยมีอัตราการให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการกรณีเสียหาย จะต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยตามพื้นที่เสียหายจริง ช่วยเหลือไม่เกินรายละ 30 ไร่ ในอัตราดังนี้ ข้าไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาทและไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ 4,048 บาท ในพื้นที่อำเภอสู่โขงโก-ลกมีเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยจำนวน 15 รายในพื้นที่ 3 ตำบลประกอบด้วย เทศบาลตำบลป่าเสม็ด ตำบลมูโนะ และตำบลบูโยะ โดยมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายรวม 15 ไร่ 2 งาน 79 ตารางเมตร ประกอบด้วยพืชไร่และพืชผักแล้ว จำนวน 7 ไร่ 2 งาน 91 ตารางเมตร ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆจำนวน 7 ไร่ 3 งาน 88 ตารางเมตร

เกษตรจังหวัดตรัง เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่ ร่วมกันป้องกันโรคโคนลำต้นเน่าในทุเรียนและโรคอื่นๆอันมีเชื้อสาเหตุจากเชื้อราไฟทอปธอรา (Phytophthora Palmivora)



หยุด โรครากเน่าโคนเน่า

ร่วมด้วยช่วยกัน

<h3>เป้าหมาย</h3> <p>กลุ่มเกษตรกร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ผู้ปลูกทุเรียน 2.อบต./อบจ. 3.ผู้สนใจ 	<h3>วิธีการ</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1.สำรวจความเสียหายในพื้นที่ 2.แจ้งข้อมูล สนง.เกษตรอำเภอ 3.กำหนดจัดอบรม 4.เชิญวิทยากรจากอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดตรัง 	<h3>วิชาการ</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1.การผลิตเชื้อไตรโคเดอร์มา 2.การใช้สารเคมีป้องกันกำจัด 3.การใช้ปุ๋ยชีวภาพไมครอไรซา 4.การรักษาแผล
--	--	--

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง 075-218 382

นายสมนึก คงชู เกษตรจังหวัดตรัง เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกทุเรียน กลุ่มเกษตรกรอื่นๆและผู้ที่มีสนใจในการปลูกทุเรียน ในพื้นที่จังหวัดตรัง ร่วมกันป้องกันโรคโคนลำต้นเน่าในทุเรียน และโรคอื่นๆอันมีเชื้อสาเหตุจากเชื้อราไฟทอปธอรา (Phytophthora Palmivora)

ลักษณะอาการ อาการที่ราก : หากขุดดูราก จะพบรากฝอยแสดงอาการเน่ามีลักษณะเปลือกกล่อน และเปื่อยยุ่ยเป็นสีน้ำตาล , อาการที่กิ่ง : ใบเหลืองเป็นบางกิ่ง สังเกตเห็นคล้ายคราบน้ำบนผิวเปลือกของกิ่งหรือต้น และอาการที่ใบ : ใบอ่อนแสดงอาการเหี่ยว เหลือง บริเวณแผลมีลักษณะฉ่ำน้ำ สีน้ำตาลอ่อน และเปลี่ยนเป็นสีดำคล้ายน้ำร้อนลวก เส้นใบมีสีน้ำตาลดำ

วิธีดำเนินการ ขอให้เกษตรกรผู้สนใจรวมกลุ่มกัน แล้วกำหนดวันจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ผ่านตัวแทนกลุ่มหรือหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น โดยแจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอหรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และสาธิตการควบคุมป้องกันและกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน ไม่ให้เชื้อสามารถก่อโรคในแปลงได้

สำหรับหลักสูตรวิชา

1. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา
2. การผลิตเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซับติลิส
3. การใช้ปุ๋ยชีวภาพไมครอไรซา อาบัสคูล่า ในการป้องกันรากทุเรียน
4. การทำผลและรักษาผลที่เกิดจากเชื้อไฟทอปธอรา
5. การใช้สารเคมีในการควบคุมโรค

หากสนใจสามารถติดต่อผ่าน สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ หรือ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป